



ที่ กบ 0037.3/ว 969

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

19 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน  
นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของ  
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้  
รับความรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิด  
เจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ระหว่างเรียน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็น  
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ ความสามารถมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีรายได้ระหว่างเรียน จึงขอความอนุเคราะห์จาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ตามความพร้อมด้านงบประมาณ  
และอำนวยความสะดวกในสถานที่ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 005358
วันที่ - 5 มี.ค. 2553
สาร



ที่ มท 0893.1/ว 423

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ถนนนครราชสีมา ดุสิต ถนน 10300  
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

2 มีนาคม 2553

เลขที่ 1439

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ ระหว่างเรียน และได้ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีรายได้ระหว่างเรียน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ตามความพร้อมด้าน งบประมาณและอำนวยความสะดวกในสถานที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 130

โทรสาร 0-2241-9021-3 ต่อ 112 , 113